



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๑๒

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพ มหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการ-  
กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร  
และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร  
ข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรณูช สวยคำข้าว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



# ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insสาร. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ ศูนย์กรุงเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง  
วัด วัง งานเมืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวสารกรุงเทพมหานครได้ที่ [www.prbangkok.com](http://www.prbangkok.com) [www.bangkok.go.th](http://www.bangkok.go.th) [twitter/pr\\_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok) [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

ฉบับที่ 4/2564 วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564

## ข่าวผู้บริหาร

- ♥ กำชับเขตลงพื้นที่กวดขันตามมาตรการDMHTT
- ♥ อาจารย์แพทย์เนะกทม.ตรวจหาเชื้อ โควิดเชิงรุกกลุ่มตรวจในน้ำเสีย
- ♥ กทม. มอบชุดป้องกัน PAPR และหน้ากาก N99 ให้แก่บุคลากรทางแพทย์
- ♥ กทม.แจ้งแนวทางขออนุญาตจัดงานจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก
- ♥ ตรวจสอบคัดกรองแรงงานพม่าย่านวังหลัง ไม่ติดเชื้อ โควิด นำส่ง ตม. ดำเนินคดี

## ข่าวสำนักงานเขต

- ♥ หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด
- ♥ สวนหลวงนัดวันทิ้งขยะอันตราย
- ♥ iverse ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
- ♥ หนองแขม เปิดรับสมัครเรียนวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้
- ♥ iverse แจ้งการให้บริการงานทะเบียนแก่ประชาชนในช่วง โควิด-19
- ♥ หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย

กรุงเทพมหานครขยายเวลาตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถึงสิ้นเดือน ม.ค. 64

ดังนั้นประชาชนที่ได้รับเอกสารแจ้งรายการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีความประสงค์ยื่นคำร้องขอแก้ไขต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีพบว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้องเหมาะสม หรือผู้ประสงค์เดินทางไปตรวจสอบประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ สำนักงานเขตที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ ไม่ต้องเร่งรีบขอให้ทยอยติดต่อสำนักงานเขตที่ตั้งอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เพื่อลดความแออัดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

**ข่าวผู้บริหาร****กำชับเขตลงพื้นที่กวดขันตามมาตรการDMHTT**

(7 ม.ค. 64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ครั้งที่ 5/2564 โดยมี พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศบค.กทม. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทน บช.น. ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ที่ประชุมรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กทม. และความคืบหน้าภารกิจของหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการเพื่อกำหนดมาตรการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการระงับยับยั้งการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งระบาดแบบกลุ่มก้อนในเขตหลายเขตพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่จำเป็นต้องมีมาตรการที่เข้มงวดเพื่อการสกัดและยับยั้งการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป โดยข้อกำหนดดังกล่าว ประกอบด้วย ข้อ 1 การยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค ให้ผู้ดูแลรับผิดชอบสถานที่ กิจกรรมหรือกิจการต่าง ๆ ดำเนินการเพื่อให้ผู้ใช้บริการ ผู้เดินทาง และประชาชนทั่วไปปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด และติดตั้งแอปพลิเคชัน“หมอชนะ” เพื่อประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการโรค ข้อ 2 การยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่จำเป็นต้องมีมาตรการเข้มงวดอย่างยิ่ง โดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะของประชาชนในการเดินทางเข้าออกเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางในช่วงนี้ ข้อ 3 การปราบปรามและลงโทษผู้กระทำผิดอันเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรค โดยให้กวดขัน สอดส่องและเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายรวมถึงการเปิดให้มีการมั่วสุมลักลอบเล่นการพนัน และข้อ 4 โทษ ผู้ฝ่าฝืนข้อกำหนดซึ่งออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จะมีความผิดซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ ผู้ติดเชื้อที่จงใจปกปิดข้อมูลการเดินทางหรือแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนและควบคุมโรคเป็นผลให้เชื้อโรคแพร่ออกไป อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ด้วย

ที่ประชุมกำชับให้สำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสอบไม่ให้ให้มีการเปิดผับบาร์ คาราโอเกะตามประกาศกรุงเทพมหานครอย่างเข้มงวด อย่าผ่อนปรน ในส่วนของร้านอาหารให้ปฏิบัติตามมาตรการDMHTT ได้แก่ D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด M: Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H: Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ T: Temperature check การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย และ T: Thai Cha No สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น

----- (ชลธิชา สปส. รายงาน)

**อาจารย์แพทย์แนะกทม.ตรวจหาเชื้อโควิดเชิงรุกกลุ่มตรวจในน้ำเสีย**

(7ม.ค.64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมทางไกล (tele-conference) ร่วมกับคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ 7 สถาบัน เกี่ยวกับมาตรการและความคืบหน้าในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดี โดยการประชุมครั้งแรกในวันนี้ (7 ม.ค.64) อาจารย์แพทย์จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้แนะนำให้กทม. ตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากน้ำเสียในพื้นที่ตลาด

และบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ หากมีของเสียจากผู้ติดเชื้อปนเปื้อนอยู่ จะทำให้ทราบว่าเป็นบริเวณดังกล่าว มีคนติดเชื้ออยู่ในละแวกนั้น โดยทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะสนับสนุนแล็บในการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มช่องทางการตรวจและค้นหาผู้ป่วยโควิดได้อีกทางหนึ่ง ในส่วนของการดำเนินมาตรการค้นหาเชิงรุกและการป้องกันด้านต่างๆ เช่น การตรวจคัดกรองผู้ค้าและแรงงานต่างชาตินในตลาดทั้ง 472 แห่ง ในสถานประกอบการ ภายในไซต์งานก่อสร้าง รวมถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง ด้วยวิธีการ SWAB หรือการค้นหาเชื้อทางโพรงจมูก และการตรวจหาเชื้อจากน้ำลาย ขณะนี้ได้ผลสืบหน้าเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ 50 สำนักงานเขต ยังได้กวดขันการตรวจสถานบันเทิงอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้การลักลอบเข้าไปมั่วสุม ส่วนร้านอาหารต่างๆ ต้องมีการเว้นระยะห่าง มีจุดคัดกรอง สแกนไทยชนะ และหมอลงขัน ที่สำคัญห้ามขายสุราในร้านอาหารเด็ดขาด ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากรุงเทพมหานครยังคงเดินหน้ากวดขันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของอย่างเข้มงวด เพื่อจะควบคุมโรคโควิด-19 ให้อยู่ในวงจำกัดและหมดไปในที่สุด

----- (ชลธิชา สปส. รายงาน)

### **กทม. มอบชุดป้องกัน PAPR และหน้ากาก N99 ให้แก่บุคลากรทางแพทย์**

(7 ม.ค.64) เวลา 15.00 น. : นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการป้องกันควบคุมโรคให้แก่สำนักอนามัย เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ประกอบด้วย หน้ากากซิลิโคน N99 (VJR NMU N99) จำนวน 1,000 ชุด และชุดป้องกัน PAPR ซึ่งประกอบด้วย อุปกรณ์ NMU Modified PAPR จำนวน 50 ชุด และอุปกรณ์ MINI Modified PAPR จำนวน 50 ชุด ซึ่งสำนักอนามัยจะส่งมอบหน้ากาก N99 ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 69 แห่ง ละ 10 ชิ้น และมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ Covid Modified PAPR และ MINI Modified PAPR ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่เขตฯ ละ 1 ชุด รวมจำนวน 50 ชุด รวมทั้งมอบหน้ากากซิลิโคน N99 จำนวน 50 ชิ้น ให้แก่สำนักควบคุมโรคเขตเมือง กระทรวงสาธารณสุข โดยมี ผู้บริหารสำนักอนามัย ผู้แทนสำนักควบคุมโรคเขตเมือง กระทรวงสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า)

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.63 กรุงเทพมหานคร ได้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากมหาวิทยาลัยวชิราวุฒราช เพื่อใช้ป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกอบด้วย 1.หน้ากากซิลิโคน N99 (VJR NMU N99) จำนวน 1,000 ชุด 2.อุปกรณ์ PAPR NMU Modified PAPR จำนวน 50 ชุด และ 3.อุปกรณ์ MINI Modified PAPR จำนวน 50 ชุด

----- (อรุณชัยญาณ์ สปส. รายงาน)

### **กทม.แจ้งแนวทางขออนุญาตจัดงานจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก**

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า กรุงเทพมหานครกำหนดแนวทางยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรค ต่อสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กรณีที่มีการประชุม สัมมนา ที่มีผู้เข้าร่วมเกิน 200 คน หรือจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ที่มีการชุมนุมเกิน 300 คน ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 โดยมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ทำหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักอนามัย รายละเอียดประกอบด้วย

1. ลักษณะงาน/กิจกรรม เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น งานสัมมนา รูปแบบการจัดงาน/กิจกรรมเป็นอย่างไร เช่น การจัดบูธแสดงผลงาน การรับประทานอาหาร การมอบรางวัล
2. จำนวนผู้ร่วมงาน และพื้นที่ในการจัดงาน
3. วัน เวลา สถานที่ในการจัดงาน/กิจกรรม
4. ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประสานงานที่สามารถติดต่อได้ และผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน
5. มาตรการในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
6. แผนผังแสดงพื้นที่การจัดงาน และภาพถ่าย (ถ้ามี) ขั้นตอนที่ 2 ทำหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ที่มีการจัดงาน/กิจกรรมทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและเจ้าพนักงานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนบสำเนาหนังสือถึงสำนักอนามัย และขั้นตอนที่ 3 ซึ่งเป็นขั้นตอนการตรวจสอบและพิจารณาของกรุงเทพมหานครประกอบด้วย 1. สำนักอนามัยร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้

คำแนะนำการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด 2. สำนักอนามัยมีหนังสือแจ้งผู้จัดงาน/จัดกิจกรรมทราบผลการพิจารณาแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรค 3. สำนักงานเขตพิจารณาพื้นที่ที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรค ในวัน เวลา และสถานที่ที่มีการจัดงาน/กิจกรรม

สำหรับตัวอย่างมาตรการในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย 1. การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้จัดและผู้ร่วมงานก่อนการเข้างาน จะต้องมียุทธวิธีไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และคัดกรองอาการป่วยระบบทางเดินหายใจ (ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก) หากมีอาการไม่อนุญาตให้เข้าร่วมงาน/กิจกรรม และพิจารณาใช้ web base : bkkcovid 19.bangkok.go.th ในการคัดกรอง 2. ผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมและต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 3. จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ขนาดพื้นที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 4 ตารางเมตรต่อคน หรืออัตราส่วนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ภาครัฐกำหนด 4. จัดให้มีแอลกอฮอล์เจล 70% สำหรับทำความสะอาดมือให้บริการตามจุดเสี่ยง หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมอย่างเพียงพอ 5. จัดทำสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลร่วมกิจกรรม เช่น บริเวณที่ลงทะเบียน บริเวณที่รอคิวถ่ายภาพ 6. จัดให้มีระบบการลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ และใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ในการลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ หากเป็นสมุดลงทะเบียนให้ผู้จัดงานเก็บสมุดลงทะเบียนหลังการจัดงาน/กิจกรรมหลังการจัดงานเป็นระยะเวลา 60 วัน 7. ทำความสะอาดพื้นที่หรือบริเวณที่มีการสัมผัสร่วม ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือแอลกอฮอล์ 70% หรือโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ (น้ำยาฟอกขาว) ความเข้มข้น 0.1% บริเวณจุดเสี่ยง เช่น มือจับ ราวบันได 8. จัดให้มีห้องส้วมที่เพียงพอและทำความสะอาดอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือแอลกอฮอล์ 70% หรือโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ (น้ำยาฟอกขาว) ความเข้มข้น 0.1% เช่น ลูกบิดประตู อ่างล้างมือ ที่รองนั่งโถส้วม เป็นต้น และจัดให้มีน้ำและสบู่สำหรับล้างมืออย่างเพียงพอ 9. จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดและถังรองรับไว้ในสถานที่อย่างเพียงพอ และรวบรวมเพื่อกำจัดอย่างถูกวิธี 10. หากสถานที่จัดงาน/กิจกรรมเป็นห้องปรับอากาศ ต้องมีการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ และ 11. กรณีที่มีการจัดบริการอาหาร ควรจัดในลักษณะที่ลดการสัมผัสอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน เช่น การจัดอาหารว่างแบบกล่อง การจัดอาหารชุดเดียว เป็นต้น ทั้งนี้สามารถศึกษาตัวอย่างหนังสือถึงสำนักอนามัย และตัวอย่างมาตรการในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ท้ายข่าวนี้

----- (จิรัฐคม สปส. รายงาน)

### **ตรวจคัดกรองแรงงานพม่าย่านวังหลัง ไม่ติดเชื้อโควิด นำส่ง ตม. ดำเนินคดี**

(7 ม.ค.64) นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย กทม. เปิดเผยถึงกรณีที่มีการแชร์ในโซเชียลมีเดียว่า พบแรงงานพม่า ทำงานร้านขายจึก ย่านท่าหน้าศิริราช วังหลัง ติดเชื้อโรคโควิด-19 นั้น ขอเรียนว่า เมื่อวันที่ 5 ม.ค.64 เวลา 15.30 น. สำนักงานเขตบางกอกน้อยได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย เข้าตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชนว่า ได้เห็นพบแรงงานต่างด้าวบริเวณวังหลัง จากการตรวจสอบพบผู้ต้องหาเป็นคนต่างด้าวสัญชาติพม่า 2 คน ไม่มีใบอนุญาตทำงาน เจ้าหน้าที่ได้ตรวจคัดกรองแล้ว ไม่มีใช้อุณหภูมิปกติ ไม่มีอาการบ่งชี้ในการป่วยตามหลักเกณฑ์คัดกรองฯ ดังนั้นจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาดำเนินคดีในความผิดข้างต้น และได้นำส่งตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เมื่อวันที่ 6 ม.ค.64 เวลา 09.30 น.

----- (อรธจันทร์ชญาณ์ สปส. รายงาน)

**หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด**

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

**เขตประเวศ** ดำเนินการ ดังนี้ วันที่ 11 ม.ค.64 ณ มัสยิดอัลฮาดะห์ (อ่อนนุช 65 แยก 2) ถนนอ่อนนุช ซอย 70/1 หมู่บ้าน เสรี-อ่อนนุช ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 38 ถนนศรีนครินทร์ ซอย 57 (พรีเมียร์ แยก 16) ถนนพัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่หน้า บริษัท SMC จำกัด ถึงหน้าร้านอาหารอรรย์ดี ถนนสุขุมวิท 2 ซอย 12 ถนนคูขนานกาญจนาภิเษก ตั้งแต่หน้าโรงเรียนคลอง ปักหลัก ถึงอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และถนนคูขนานมอเตอร์เวย์ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ท เรลลิง สถานีทับช้าง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374 – 5

**เขตบางนา** ทำความสะอาดล้างถนนและจุดอ่อนฝน วันที่ 11 ม.ค.64 ระหว่างเวลา 05.00 – 08.00 น. บริเวณถนนอุดม สุข ผังซาออก ตั้งแต่แยกอุดมสุข ถึงซอยอุดมสุข 7 และระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. บริเวณปากซอยสุขุมวิท 66/1 และบริเวณ ถนนสรรพาวุธ ตั้งแต่บริเวณบริษัทไม้อัดไทย จนถึงซอยกุศลศิลป์ นอกจากนี้เขตฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 9 ม.ค. 64 ระหว่างเวลา 05.00 – 09.00 น. บริเวณถนนสุขุมวิท ผังซาออกตั้งแต่แยกบางนาจนถึงแยกแบริ่ง (สุขุมวิท 107) สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ โทร 0 2173 5269

**เขตปทุม** ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ดังนี้ วันที่ 12 ม.ค.64 ณ วัด สุวรรณประสิทธิ์ บริเวณถนนนวมินทร์ วันที่ 15 ม.ค.64 ณ วัดพิชัย บริเวณถนนเสรีไทย ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดจุดพัก ชะยะ ตามโครงการทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา ช่วงเวลา 13.00 น. ตามวันและสถานที่ ดังนี้ วันที่ 11 , 18 และ 25 ม.ค.64 บริเวณถนน เสรีไทย ทั้งสองฝั่ง วันที่ 12 , 19 และ 26 ม.ค.64 บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ และถนนนวลจันทร์ วันที่ 13 , 20 และ 27 ม.ค. 64 บริเวณถนนรัชดา-รามอินทรา , ถนนคลองลำเจียก , ถนนรามอินทรา 40 และถนนประดิษฐ์มนูธรรม วันที่ 14 , 21 และ 28 ม.ค.64 บริเวณถนนรัชดา-รามอินทรา , ถนนประดิษฐ์มนูธรรม , ถนนคลองลำเจียก และถนนศรีบูรพา และบริเวณถนนนวมิ นทร์ ผังสี่ , ถนนโพธิ์แก้ว ตั้งแต่ซอยนวมินทร์ 57 ถึงป้ายหยุดรถประจำทางตรงข้ามซอยนวมินทร์ 68 วันที่ 15 , 22 และ 29 ม.ค.64 บริเวณถนนนวมินทร์ ผังสี่ ตั้งแต่ซอยนวมินทร์ 115 – 139 และบริเวณถนนนวมินทร์ ผังคู ตั้งแต่แยกแก๊สซัสโก้ ถึงซอยน วามินทร์ 64 วันที่ 16 , 23 และ 30 ม.ค.64 บริเวณถนนนวมินทร์ ผังคู ตั้งแต่แยกโพธิ์แก้วถึงหน้าร้านอิทธิพลโลหะกิจ

----- (ปชส...เขต....รายงาน)

**สวนหลวงนัดวันทิ้งขยะอันตราย**

นางเรณู ชี้อัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรม นัดวันทิ้งขยะอันตราย เพื่อนำไปกำจัด อย่างถูกวิธี ณ หมู่บ้านเกษรา-ฐิติพร ซอยพัฒนาการ 29 โดยกำหนดเข้าจัดเก็บในวันที่ 10 ม.ค.64 หรือสามารถนำขยะอันตราย มารวบรวม ณ จุดรวมขยะอันตรายบริเวณศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะฝั่งตรงข้ามสำนักงานเขตสวนหลวง ทุกวัน ในเวลา ราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร. 0 2322 4671 ตามวันเวลาราชการ

----- (ปชส...เขตสวนหลวง.....รายงาน)

**ประเวศทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย**

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ และฉีด พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในวันที่ 11 ม.ค.64 ณ ชุมชนคลองมะขามเทศพัฒนา ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19- 12-1-6 แขวงประเวศ จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หรือหากมีความประสงค์ให้เขตฯ ฉีดพ่น สารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล โทร. 02 328 8984 ต่อ 6368

----- (ปชส...เขตประเวศ.....รายงาน)

**หนองแขม เปิดรับสมัครเรียนวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้**

นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเรียนวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้ เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ สำนักงานเขตหนองแขม อาคาร 2 ชั้น 3 เปิดเรียน 4 วิชาชีพ ดังนี้ ตัดเย็บเสื้อผ้า 20 วัน 6 ก.พ.-18 เม.ย.64 ถักเชือกเมคราเม่ 8 วัน 1-23 พ.ค.64 แปรรูปสมุนไพรร 8 วัน 5-27 มิ.ย. 64 และร้อยลูกปัด 6 วัน 10-25 ก.ค.64 สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตหนองแขม ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 2421 4816 หลักฐานการสมัครสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป(รับจำนวนจำกัด)

----- (ปชส...เขตหนองแขม.....รายงาน)

**ประเวศแจ้งการให้บริการงานทะเบียนแก่ประชาชนในช่วงโควิด-19**

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตประเวศ จึงขอแจ้งดำเนินการดังนี้ 1.งดให้บริการงานทะเบียนแก่ประชาชนในวันเสาร์ทุกกรณี ยกเว้นการแจ้งเกิด-ตาย สำหรับวันอาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เป็นวันหยุดราชการ โดยให้บริการเฉพาะการแจ้งตาย ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. เท่านั้น 2.กำหนดจำนวนผู้รับบริการ (คิว) ในวันราชการปกติ (วันจันทร์ - ศุกร์) เพื่อลดความหนาแน่นและการชุมนุมของประชาชนที่มาใช้บริการ ซึ่งประชาชนที่มาติดต่อด้วยตัวเองและการจองคิวออนไลน์ (BMAQ) ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. ได้แก่ งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 100 คิว งานทะเบียนราษฎร จำนวน 100 คิว งานทะเบียนทั่วไป จำนวน 20 คน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทะเบียน โทร. 02 328 7106 ต่อ 6363

----- (ปชส...เขตประเวศ.....รายงาน)

**หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ชยะชิ้นใหญ่ และชยะอันตราย**

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมนัดเก็บชยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกชยะและดูแลสุขภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณชยะและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมชยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม่ใช้แล้ว และเครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลาที่จัดเก็บฯ ดังนี้

**เขตบางนา** ดำเนินการในวันที่ 10 ม.ค.64 เวลา 09.00 – 12.00 น. บริเวณชุมชนเขลียง 1 และชุมชนสยามคอนโด ซอยอุดมสุข 42 ถนนอุดมสุข สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร 0 2173 5269

**เขตวังทองหลาง** ดำเนินการในวันที่ 10 ม.ค.64 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. บริเวณซอยรามคำแหง 21 (แยก 1-15) สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 02 538 5350 ต่อ 6976

----- (ปชส...เขต...รายงาน)